
 

 

135. löggjafarþing 2007–2008. Prentað upp.
Þskj. 1043  —  630. mál. Skriflegt svar.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um námsstöður í heimilislækningum.

Frá Valgerði Sverrisdóttur.

Hyggst ráðherra fjölga námsstöðum í heimilislækningum til að bregðast við því að á næstu
árum munu meira en 60 heimilislæknar hætta störfum sökum aldurs?

Skriflegt svar óskast.


